



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต  
 ขาวเด่นประจำสัปดาห์  
 ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2566

### ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางแคนาดาประกาศการคงอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายที่ระดับร้อยละ 4.5 ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของแคนาดาและโลก โดยท่าทีล่าสุดของธนาคารกลางมองว่าแคนาดาอาจสามารถหลีกเลี่ยงภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ล่าสุดยังมีสัญญาณความแข็งแกร่ง ที่มาจาก Pent-up Demand (อุปสงค์ที่อัดอั้น) ในภาค



Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา

ธุรกิจบริการและการจับจ่ายของภาครัฐไปกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งทำให้ผู้กำหนดนโยบายการเงินและการคลังของประเทศต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งถึงทิศทาง การปรับอัตราดอกเบี้ย ที่มีเป้าหมายในการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่กรอบร้อยละ 2 แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันอาจทำให้ธนาคารกลางอาจต้องคงระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงให้นานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

ปัจจุบัน ธนาคารกลางแคนาดายังกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่มาจากราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ ค่าที่พักโรงแรม ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ราคาอาหารในภัตตาคาร รวมถึงค่าแรง ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นกดดันภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน ท่าทีของธนาคารกลางได้ส่งสัญญาณใหม่ว่าอาจมีความจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อสกัดเงินเฟ้อหรืออาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางได้มีการปรับเป้าหมายตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดโดยปรับ GDP ในไตรมาสแรกของปี 2566 เพิ่มจากร้อยละ 0.5 ไปเป็นร้อยละ 2.3 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปี 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.4 เพิ่มจาก 1.3 ที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนมกราคม 2566

ถึงแม้ว่าทิศทางอัตราเงินเฟ้อเริ่มปรับลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงในปี 2566 โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของปี 2566 จะอยู่ที่

ระดับร้อยละ 3.3 ก่อนที่จะเข้าสู่กรอบร้อยละ 2 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

มุมมองต่อสถานการณ์อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินค้าและบริการจะสามารถเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ที่จะส่งผลให้แรงกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อลดลง ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารกลางยังมองว่าอุปสงค์ยังสูงกว่าอุปทาน ทำให้ราคาสินค้าและบริการยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่ง

ช่องว่าง (Gap) ระหว่างอุปสงค์และอุปทานจะปรับดีขึ้นแต่อาจต้องใช้เวลามาก 6-9 เดือนข้างหน้า

ความกังวลของอัตราเงินเฟ้อล่าสุด มาจากเงินเฟ้อได้เริ่มส่งผลให้บริษัทต่างๆ ต้องเพิ่มเงินอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างมากขึ้น การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ (เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของค่าครองชีพที่สูงขึ้น) เงินเฟ้อได้เริ่มมีผลกระทบระยะกลางและยาวต่อโครงสร้างเศรษฐกิจแล้ว ทำให้ทั้งค่าครองชีพ ค่าแรง และรายได้เงินเดือนของประชาชนส่วนใหญ่ได้ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางแคนาดายังเชื่อว่า ทรานโดที่รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีอัตราขยายตัวที่ต่ำกว่า Productivity Growth (อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ) เศรษฐกิจในภาพรวมจะยังมีความแข็งแกร่งและแคนาดายังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งดัชนี Productivity Growth จะเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางให้ความสำคัญมากขึ้น

ปัจจัยส่งเสริมอื่นๆ ที่ธนาคารกลางได้นำมาพิจารณาในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอนาคต ได้แก่ ทิศทางของจำนวน Immigrant (ผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน) มาแคนาดา ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจที่ทำให้ความต้องการของสินค้าและบริการขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ความต้องการที่พักอาศัย สินค้าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ที่อาจทำให้แคนาดาสามารถต้านทานกับความเสี่ยงเรื่องการถดถอยทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ ภาครัฐบาลแคนาดาเพิ่งประกาศงบประมาณประเทศใน

- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มการตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ

ปี 2566-2567 โดยตั้งขนาดตุลสูงถึง 40.1 พันล้านเหรียญแคนาดา (1.08 ล้านล้านบาท) ที่แสดงถึงการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในมาตรการต่างๆ ทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่สูง ซึ่งการจับจ่ายของภาครัฐจะมีผลดีอย่างมากในการช่วยแคนาดาลดความเสี่ยงของการถดถอยทางเศรษฐกิจในปี 2566

**ความเห็นของ สคต.**

ธนาคารกลางแคนาดาได้ปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจแคนาดาในเชิงบวกมากขึ้น โดยการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยล่าสุด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.5 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ระดับร้อยละ 5.2 ลดลงจากร้อยละ 5.9 ในเดือนมกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ยังคงอยู่ที่ทิศทางบวกที่ยังสามารถขยายตัวได้ ซึ่งแคนาดาอาจสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการถดถอยทางเศรษฐกิจได้ในปีนี้

ถึงแม้ว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจได้เริ่มปรับดีขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา แต่ภาคประชาชน และภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ซึ่งอัตราหนี้ครัวเรือน หนี้เสียบัตรเครดิต หรือการผิมนัดชำระหนี้ของภาคเอกชนและผู้บริโภคได้เริ่มสูงขึ้น (ผลกระทบโดยตรงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง) ที่ผู้ประกอบการไทยควรจับตาคความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจแคนาดาอย่างใกล้ชิด ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในแคนาดาอาจอยู่ระดับสูงและนานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้และจะกดดันให้ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคลดการจับจ่ายมากขึ้นในอนาคต ตั้งแต่การกู้เงินซื้อบ้าน กู้ยืมซื้อรถยนต์ รวมถึงการจับจ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่อาจส่งผลโดยตรงต่อการนำเข้าสินค้าจากไทยและทั่วโลก

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [www.ditp.go.th](http://www.ditp.go.th) และ [www.thaitrade.com](http://www.thaitrade.com) หรือโทรปรึกษาเรื่องการการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

- นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มการตลาด     รายงานสินค้าและบริการ     อื่นๆ

Call Center 1169  
[www.ditp.go.th](http://www.ditp.go.th)  
[www.thaitrade.com](http://www.thaitrade.com)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre - TORONTO  
31 Gloucester Street,  
Toronto, ON M4Y 1L8  
CANADA

Tel: +1 416 921 5400  
Fax: +1 416 921 7545  
Email: [toronto@thaitrade.ca](mailto:toronto@thaitrade.ca)